



## การจัดอันดับธรรมาภิบาล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ธรรมาภิบาลคือกระบวนการตัดสินใจขององค์กร กระบวนการของธรรมาภิบาลประกอบไปด้วย การตรวจสอบ และถ่วงดุลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และการรายงานความโปร่งใส

คะแนนโบนัส ตัวชี้วัดระดับธรรมาภิบาลที่อยู่เหนือความคาดหมายจากระดับปกติ ซึ่งเป็นตัวชี้นำที่จะถูกรวมไว้กับการประเมินในการจัดอันดับในอนาคต อย่างไรก็ตามองค์กรการกุศลที่ได้รับคะแนนโบนัสนี้แล้วจะได้คะแนนเพิ่ม

ธรรมาภิบาล	คะแนน โบนัส สูงสุด	คะแนน สูงสุด	คะแนน
เสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการขององค์กรมีความเป็นอิสระ		15	15
งบการเงินที่ได้รับการสอบบัญชีได้รับการสอบและประเมินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ขึ้นกับองค์กร		15	15
ไม่มียอดเงินกู้หรือยืมให้กับหรือจากเจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร		4	4
องค์กรมีการเก็บรายงานประชุม		4	-
มีนโยบายในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	2		-
มีนโยบายการร้องเรียนภายใน	2		-
มีนโยบายไม่กีดกันเชื้อชาติ	2		-
มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทางเพศ	2		2
มีนโยบายการปกป้องสิทธิเด็ก		4	4
จัดทำรายผลตอบแทนให้กับ หัวหน้าองค์กร , คณะกรรมการขององค์กร	4		-
จัดทำรายงานผลตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าองค์กรหรือ คณะกรรมการ	4		-


ธรรมาภิบาล	คะแนน โบนัส สูงสุด	คะแนน สูงสุด	คะแนน
------------	--------------------------	-----------------	-------

จัดทำรายงานโครงการในอนาคต		4	-
มีการจัดทำประเมินที่เป็นอิสระและได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กรหรือหน่วยงานที่จัดทำรายงานการประเมิน		15	15
องค์กรได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐบาล		10	10
มีการจัดทำรายงานและการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการเผยแพร่ (รายงานจัดทำขึ้นภายหลังจากอย่างน้อย 6 เดือน)		10	10
มีการถามความเห็นจากผู้รับประโยชน์จากโครงการที่จัดขึ้น		4	4
มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนด้านการเงิน	10		-

การประเมินรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	คะแนน โบนัส สูงสุด	คะแนน สูงสุด	คะแนน
ดำเนินการเผยแพร่รายงานการดำเนินงานประจำปีบนเว็บไซต์ขององค์กร		15	15
มีการเผยแพร่โครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานของปีที่ผ่านมา		10	10
กิจกรรมของโครงการสามารถเปรียบเทียบในเชิงปริมาณกับโครงการที่ผ่านมา		4	4
มีการจัดทำรายงานด้านการเงินแยกโครงการซึ่งสามารถสอบทานได้กับรายงานการดำเนินงานประจำปี		15	15
รายงานด้านการเงินในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสามารถสอบทานได้กับรายงานการเงินที่ได้รับการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		10	10
มีการจัดทำรายงานด้านการเงินโดยแยกค่าใช้จ่ายของพนักงานปฏิบัติการกับพนักงานอำนวยการ		4	-
มีการเผยแพร่จำนวนพนักงานโดยแยกทักษะหรือหน่วยงาน		4	4

การประเมินเว็บไซต์ขององค์กร	คะแนน โบนัส สูงสุด	คะแนน สูงสุด	คะแนน
องค์กรมีเว็บไซต์ของตนเอง		15	15

เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการขององค์กรบนเว็บไซต์		4	4
เผยแพร่รายชื่อพนักงานอาวุโสบนเว็บไซต์		4	4
เผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปีในเชิงปริมาณบนเว็บไซต์		15	15
เผยแพร่ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่ชัดเจน บนเว็บไซต์		4	4
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ขององค์กรเป็นไปตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของโครงการ		4	4
ข้อมูลเชิงปริมาณและความสำเร็จของโครงการต่างๆขององค์กรสามารถนำมาเปรียบเทียบได้ตลอดเวลา		4	4
คะแนนรวม		197	187
คะแนนปกติ (% * 100)			95

การจัดอันดับความโปร่งใส	อันดับ
> 80 = 5 ดาว	
60-79 = 4 ดาว	
40-59 = 3 ดาว	
20 -39 = 2 ดาว	
10 - 19 = 1 ดาว	
0 - 9 = 0 ดาว	